

Số: 27/KH-SNN

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 672/KH-CAT-PV11 ngày 06/3/2018 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Tuyên Quang về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 Ban Bí thư, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tội phạm, xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền và chương trình, kế hoạch công tác hằng năm được giao.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và tố giác tội phạm. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tội phạm theo quy định.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo trong công tác phòng, chống tội phạm

Tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 Ban Bí thư; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 2376/KH-BCĐ-CAT-TM ngày 26/7/2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và Kế hoạch số 672/KH-CAT-PV11 ngày 06/3/2018 về thực hiện phòng, chống tội phạm năm 2018 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh

Tuyên Quang; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về sử lý đảng viên vi phạm về công tác phòng, chống tội phạm.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy định về điều kiện, quy trình, thủ tục đầu tư các Chương trình, Dự án phát triển kinh tế - xã hội, chú ý các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tội phạm

Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; các Bộ luật Hình sự, Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến; lồng ghép công tác phổ biến phòng, chống tội phạm vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm

Thường xuyên nghiêm túc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm; tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh và sử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng Công an và UBND các xã vùng sâu, vùng xa thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát chặt chẽ địa bàn, không để chặt phá rừng và trồng cây có chứa chất ma túy trên đất nông, lâm nghiệp; phối hợp tham gia điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng phạm tội khi có yêu cầu.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm; tham gia các hoạt động thiết thực do các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương nơi cư trú tổ chức nhằm giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ, tạo việc làm cho người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng; tham mưu giải quyết và giám sát thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa tội phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, căn cứ nội dung Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hằng tháng, 6 tháng và năm (theo điều 8 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh: mốc báo cáo tháng, tính từ ngày 21 tháng trước đến hết ngày 20 tháng báo cáo; báo cáo 06 tháng, tính từ ngày 21/11 năm trước đến hết ngày

20/5 năm báo cáo; báo cáo năm, tính từ ngày 21/11 năm trước đến hết ngày 20/11 năm báo cáo), báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở (qua Chi cục Phát triển nông thôn).

2. Giao Chi cục Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh) theo quy định./.

Nơi nhận: *KT*

- Công an tỉnh (báo cáo);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Công Hàm